

สานิต ม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม Gyeonggi English Village

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Gyeonggi English Village สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนสานิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จำนวน 15 คน เป็นนักเรียนไทยกลุ่มแรกๆ ที่ไปเรียนที่ Gyeonggi English Village แห่งนี้ ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555

ดร.มะลิวัลย์ ฤณาพรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสานิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า ความเป็นมาของโครงการที่เราไปค่ายที่เกาหลี เกิดขึ้นจากเมื่อปี 2554 เราได้พาเด็กกลุ่ม ESC ไปดูงานที่ Gyeonggi English Village ที่เกาหลี แล้วเกิดความประทับใจในการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี และเทคนิควิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 จึงได้ปรึกษากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ช่วยประสานงานในการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น

โดยโรงเรียนได้มีการคัดเลือกเด็กๆ ทุกคนต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ถึงจะมีการสอบคัดเลือก แล้วการคัดเลือกในครั้งนี้คือต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษ เลือกจำนวน 15 คน ระหว่างชั้น ป. 4 ถึง ป. 6 ชั้นละ 5 คน ถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเด็กทั้ง 15 คน ที่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่สำคัญ ได้ไปเห็นการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นมืออาชีพจริงๆ ทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด และนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจ ว่าเค้าเป็นนักเรียนไทยกลุ่มแรกๆ ที่ไปเรียนที่ Gyeonggi English Village และโครงการลักษณะนี้ทางโรงเรียนจะพยายามให้มีทุกปี และจะขยายโครงการขึ้น เพราะเป็นโครงการที่ดี เห็นได้จากเด็กของเราที่ไปแล้วมีผลสัมฤทธิ์กลับมาดี มาก ไม่เฉพาะภาษาอังกฤษเด็กยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของความจริงต่อเวลาได้ความมี



ระเบียบวินัย และอะไรหลายๆ อย่าง การที่ผู้ปกครองได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตในต่างแดน บางทีคิดว่าลูกของท่านทำไม่ได้ เค้าอาจจะทำได้ ก็ได้ ลองเปิดโอกาส คลาสนี้เป็นคลาสที่มีทุนการศึกษาให้ เราจะได้เค้าแข่งขันด้วยการสอบต่อไปเราอาจจะขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยทั้ง 15 คน ก็เป็นตัวอย่าง โดยจะต้องแข่งขันกันให้สอบให้ได้ ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กได้ตั้งใจเรียนต่อไป

ดร.ศุภกฤต สมบัติโต ชั้น ป.4 หนึ่งในน้องๆ ที่ได้ไปร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ที่ประเทศเกาหลี เล่าว่า "ผมได้ประสบการณ์และความประทับใจที่ประเทศเกาหลีมากมาย เช่น ได้เห็นวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของเขากว่าที่ต่างจากประเทศเราบ้านเมืองสะอาดมาก การเรียนการสอนที่แปลกใหม่ของคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ได้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใช้ภาษาเกาหลีในการทักทายบ้าง ที่ประทับใจอีกอย่างคืออาหารอร่อยมากและได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติ อยากให้มีการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบนี้อีก สำหรับการเตรียมความพร้อมของผมนั้น ต้องเตรียมหาข้อมูลของประเทศที่เราจะไป เพื่อที่จะปรับตัวเองได้ง่ายขึ้นเมื่อไปอยู่ที่นั่น และเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพราะต้องเจอสภาพอากาศที่หนาว"

ด้าน ดร.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ ชั้น ป.4 อายุ 10 ปี ที่มีโอกาสเข้าค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้เล่าว่า "ผมมีความประทับใจเกี่ยวกับครูที่คุณครูฝรั่งสอน

สนุก ไม่เครียด สอนแบบสบายๆ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากที่เกาหลี แล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาของเค้าด้วย ได้พบเรื่องราวต่างๆ เช่น ตอนที่เราไปเกาหลี ก็เจอไปไม่เปลี่ยนสี หลุมฝังศพของสามี ในด้านภาษาที่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก นอกจากนี้ ยังประทับใจการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ความมีวินัยของประชาชนเมืองเกาหลี การตรงต่อเวลาผู้คน และเขามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก เพราะว่าผมลืมของไว้ที่นั่น ก็ได้กลับคืนมา ของไม่หาย สำหรับการเตรียมตัวก่อนไปเกาหลีของผมนั้น ก็ฝึกภาษาอังกฤษให้คล่อง เตรียมพร้อมสอบ ครูให้คำแนะนำ โดยให้ตั้งใจอ่านหนังสือ จะได้คุยกับเขาได้ รู้เรื่อง สื่อสารได้ อยากให้มีการจัดโครงการนี้ๆ อย่างนี้อีก อยากไปอีก สนุกและได้ความรู้มาก อยากชวนเพื่อนๆ ให้เตรียมความพร้อมไว้ ฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งๆ แล้วมาสอบกันนะครับ และสุดท้ายขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณครูและโรงเรียนที่ให้โอกาสได้สอบคัดเลือกและได้ไปร่วมโครงการนี้ครับ"

นอกจากนี้ อาจารย์พรพิมล เมฆระณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสานิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนทั้ง 15 คน ระหว่างที่อยู่ในประเทศเกาหลี เล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้ไปในครั้งนี้ว่า "สำหรับโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีคำปรึกษาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนได้มีการจัดโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน

บ้านเมือง

Baan Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: เสาร์ 17 พฤศจิกายน 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3277

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 61.19

Ad Value: 45,892.50

PRValue (x3): 137,677.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สามีิต ม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม Gyeonggi English Village

ไม่ว่าจะเป็นท่าน ผศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
รศ.ดร.ณัฐนันท์ ตราฐู รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ที่ทำให้นักเรียนมี
โอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศเกาหลี คือเป็นแคมป์
ที่จัดเฉพาะด้านภาษา เสมือนกับว่าจัดค่ายให้
เหมือนกับต่างประเทศที่เป็นครูชาวต่างชาติจริงๆ
ไม่ใช่ครูของเกาหลีที่มาสอน

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในครั้งนี้ คือ เด็กได้เห็น
วัฒนธรรม ความสะอาด มีความปลอดภัยสูง การใช้
ภาษาไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีแต่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนทั้งหมด ในการเรียนการสอนในแต่ละ
วัน ก็จะมีการหมุนเวียนอาจารย์ ทุกวันจะมีอาจารย์
ประมาณ 3 กลุ่ม ที่ให้เด็กได้มีประสบการณ์ เช่นการ
ทำอาหาร การเรียนเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับตัวเอง การปรับพฤติกรรมการเรียน
ให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง ก็คือการปรับบุคลิกให้
เด็กเรียนรู้บทบาทสมมุติ เพื่อให้เด็กมีความพร้อม
และอย่างน้อย เด็กของเราได้มีประสบการณ์ตรงคือ
กล้าแสดงออกทางภาษา และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้”